

Lời Tòa Soạn: Báo Người Lao Động trong nước, ngày 21 tháng 1 năm 2007 có loan tin:

- “Chính phủ gần dân hơn, Nhà Nước thực thi Dân Chủ, dự định mở nhiều trang “web” để lấy ý kiến của nhân dân, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ “online” đối thoại trực tiếp với người dân.”.

Kể từ hôm ấy, Con Ong Việt cứ lang thang dạo chơi trên web tìm kiếm những bài “online”, đối thoại trực tiếp của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để phục vụ độc giả. Tìm mãi tay, mãi mắt, chẳng thấy gì cả! May sao, cuối tuần qua vợ được một bài phỏng vấn của Hồ Súc Sinh, ký giả Tuần Báo Nhân Nhân đang trên trang web Cờ Vàng.

Bài phỏng vấn rất dài, Con Ong Việt chỉ chạy đăng những câu hỏi “cao cấp”, được Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời rất “chất-lượng”, rất là “đỉnh cao trí tuệ loài người”.

Phỏng Vấn

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “OnLine”

HỒ SÚC SINH: Xin hỏi thủ tướng khi phát hiện tham nhũng thì chúng ta phải làm sao?

NGUYỄN TẤN DŨNG: Có 2 vấn đề trong câu hỏi này:

1-Nếu như là do cán bộ nhà nước phát hiện thì người tham nhũng sẽ được nhắc nhở là phải kín đáo một tí.

2-Nếu là do dân phát hiện thì phải điều chức ngay, điều này không có nghĩa là cách chức, mà là sẽ bố trí để đương sự đến một nơi khác vì chỗ này đã bị dân phát hiện rồi.

HSS: Nghĩa là cán bộ tham nhũng sẽ không bị xử phạt?

NTD: Nói như thế là không đúng, là nghĩ sai lệch về tính minh bạch của đảng. Cán bộ tham nhũng sẽ được huấn luyện lại để lần sau không bị phát hiện để dằn như thế được nữa.

HSS:Theo báo cáo là kinh tế tăng 8% vậy xin thủ tướng cho biết con số này dựa vào đâu?

NTD: Như mọi người đều biết thì, nước ta nhận được rất nhiều viện trợ của thế giới.

Phần lớn số tiền viện trợ này được chia đều cho các cán bộ, tùy theo chức vị.

Phần còn lại của tiền viện trợ sẽ được dùng vào cho các công trình lãng phí, công trình lãng phí là những công trình không bao giờ làm xong cả.

Nếu còn dư lại thì, vài năm ta cứ dôn lên thành ra có con số 8%, điều này nói rõ tính sáng tạo ra con số của đảng ta, vì không có năm nào mà đảng giải ngân được đâu. Thí dụ cụ thể nhà- kinh tế tăng 8% mà lạm phát quá cao, khi nhu cầu tiêu dùng lại quá lớn, hơn nữa, thu nhập của người dân quá thấp, chỉ có \$40 USD/ tháng thì dân ta vẫn nghèo, thì làm sao mà giải thích cho sưng được. Vậy là đã quá triệt rồi nhá.

HSS: Nước ta gia nhập Vê-Kép-Tê-Ô (WTO) điều này sẽ có lợi/hại gì thưa thủ tướng?

NTD: Chỉ có lợi không có hại, này nhá: 1- Nhân công nước ta rẻ mạt và chính vì điều này sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư khai thác sức lao động của người dân.

2- Khi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thì đảng ta sẽ làm giàu thêm và mỗi một đảng viên sẽ được chia nhiều thêm, mà Mỹ nó gọi là. . . là gì nhỉ. . . A . . . A . . . À . . . là phồ-phích-xe (profit shares). 3- Nếu như đảng có mang nợ thì cứ bắt dân trả thôi, cứ ề cổ ra mà trả, vì đảng ta và chính Phủ ta là của “Nhân Dân”. Đảng ta lấy phương châm là luôn luôn thương dân và đặt vị trí người dân lên phía trước làm bia đỡ đạn.

Đã quá triệt rồi nhá, (WOT) Chỉ có lợi không có hại!

HSV: Thủ tướng nghĩ gì về người Việt hải ngoại?

NTD: Tôi phải công nhận rằng “phân” (funds) Việt kiều rất lớn, rất béo bở, là tài nguyên bất tận để nuôi chính phủ ta, đảng ta. Đảng ta cần phải huy động, tuyên truyền cho bọn bưng bô phục vụ đặc lực hơn nữa. Bằng mọi cách đem về cho đảng ta hưởng dụng.

HSS: Thủ tướng có nhận xét gì về chứng khoán đối với người dân?

NTD: Tôi tin rằng đây là cơ hội rất tốt cho tất cả người dân thời WTO.

HSS: Thủ tướng có lời khuyên gì về chứng khoán?

NTD: Không nên chần chừ. Có đất bán đất, nhà bán nhà cứ bán tất mà mua chứng khoán.

HSS: Thưa thủ tướng có gì mạo hiểm không?

NTD: Anh không thấy báo chí mới đăng là nước ta có 100 tỉ phú chứng khoán đó sao và còn nhiều người sẽ làm giàu.

HSS: Vậy thì chứng khoán là gì và cần phải mua những công ty nào?

NTD: Thì cứ công ty nào ra cổ phiếu thì dân ta cứ mua vào, mà chúng ta chơi chứng khoán chứ có phải là tính toán đâu mà phải suy nghĩ nhiều. Này nhé, hôm nay ta mua 10 triệu ngày mai lên 20 triệu thì bán ra là lời gấp đôi rồi thì mình đâu cần biết công ty đó ra sao. Hiểu rõ rồi nhá!

Chúng ta luôn khuyến khích các công ty hãy ra cổ phiếu kể cả những công ty chưa thành lập. Miễn sao họ nộp cho đảng một



nửa tiền thu vào là chúng ta cho lên sàn ngay.

Tôi luôn kêu gọi bà con hãy chơi chứng khoán vì chơi chứng khoán là yêu nước.

HSS: Nếu cổ phiếu xuống thì sao thưa thủ tướng?

NTD: Sao anh lại hỏi vợ vấn? Không thể nào xuống được, mà có xuống thì dân chịu thiệt chứ đảng ta có bị gì đâu mà lo.

HSS: Nếu ai cũng lời thì số tiền ở đâu mà bù vào thưa thủ tướng?

NTD: À. . . A . . . hmmm . . . thế này nhé . . . mà nó là bí mật quốc gia không thể tiết lộ được.

HSV: Xin hỏi thủ tướng câu cuối là, làm sao thủ tướng có thể đọc được hết 20,000 câu hỏi rồi lựa chọn ra vài chục câu để trả lời trong vòng 3 tiếng đồng hồ?

NTD: Đơn giản thôi, vì 20,000 câu hỏi là con số ảo, giống như các con số báo cáo hàng năm lên quốc hội, còn 30 câu là đã soạn sẵn để đánh bóng đảng ta, vì đảng ta đang bị lu mờ . . . rõ nhá! Ký giả, ký giả gì mà tối dạ thế !!!

HSS: Cám ơn buổi nói chuyện trực “chờ” hôm nay. Năm mới chúc cho CSVN nói riêng và toàn thể tập đoàn cộng sản mau sớm sụp đổ.

Hồ Súc Sinh
Ký Giả Tuần Báo Nhân Nhân